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รายงานบันทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  

    สมัยสามัญที่ 3 /2562  ครั้งที่ 1 

วันที่  2 สิงหาคม 2562   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร  
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล  
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปัทมะ  
8 นายลอน  เสาหงษ์ว ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงส์  
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  

10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง  
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง  
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์  
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพ็ชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าปี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี  
18 นายมนตรี   วิทศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิริ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร  
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ์  บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ์  บุษบงก์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค  
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ  
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชัยรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                26   คน 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

                                     - 

  

 

บุคคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายช่วยสิน  นามวงศ์ นายก อบต. ช่วยสิน  นามวงศ ์  
2 นายนิคม   ค านึง รองนายก อบต. นิคม   ค านึง  
3 นายก่ า  เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ า  เนื้อทอง  
4 นายพิชญ์  วงศ์เพชรชัย ครูโรงเรียนบ้านหอยโนนดู พิชญ์  วงศ์เพชรชัย  
5 นางภิตินันท์  กิติธรากุล ผู้อ านวยการกองคลัง ภิตินันท์  กิติธรากุล  
6 นายอพินันท์  งอมสงัด ผู้อ านวยการกองช่าง อพินันท์  งอมสงัด  
7 นายภุชงค์  สีหะวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ภุชงค์  สีหะวงษ์  
8 นางจินตนา  เชาว์ชอบ ผอ.รพสต.โนนคูณ จินตนา  เชาว์ชอบ  
9 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  

10 นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ  สีหะวงษ์  
11 นางสาวสุกัญญา  วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา  วังคะฮาต  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

   
ประธานสภาฯ ครับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สมัยสามัญที่ 1 /2562 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 3 /2562 
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ระเบียบข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
พ.ศ.2554 ข้อ 11(2) ดังนั้นอาศัยตามความในมาตรา 54 แห่งข้อบัญญัติสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับ วันนี้
สมาชิกมาครบครับ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้
ทราบดังนี้ 

1. การแจ้งเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออกของอ าเภอยางชุมน้อย ให้พ่ี
น้องมาร่วมกิจกรรม ตอนนี้ต าบลโนนคูณมีผู้ป่วยจ านวนมากขึ้นหรือ
ลดลงบ้างไหมต้องฟังจากท่าน ผอ.รพสต.จะแจ้งอีกครั้งครับ แต่ตอนนี้
หมู่ 4 มีเด็กเป็นไข้เลือดออกครับ 

2. ขอการสนับสนุนงบประมาณครับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์  และการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ “ นครล าดวนเกมส์” มีหนังสือส่งมาของบอุดหนุนจาก
หน่วยงานเรา อุดหนุนจังหวัดครับ 

3. เรื่องขอตัวแทนสมาชิกสภา 1 ท่าน เพ่ือสรรหาผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเป็นระเบียบของส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ให้ทางท่านสมาชิกเลือกท่านสมาชิก
ให้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ครับด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้ก าหนดให้ทุก
จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยที่
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการด ารงต าแน่ง 3 ปี อ าเภอยางชุมน้อยจึง
ขอให้ท่านในฐานะประธานสภา อบต. จัดประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกกันเองให้ได้
ผู้แทนจ านวน 1 คน ครับตามหนังสือเรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เชิญท่านเสนอครับว่าท่านไหนเหมาะสมใน
ต าแหน่งเชิญครับ 
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ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง  
ส.อบต. หมู่ 6 ผมขอเสนอ นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 9 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสุริยา  เนื้อทอง  
ส.อบต. หมู่ 9 ผมขอรับรองนายรัชพงศ์  กิติธรากุล ครับ 

ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายมนตรี  วิทศิริ 
ส.อบต. หมู่ 10 ผมขอรับรองนายรัชพงศ์  กิติธรากุล ครับ 

ประธานสภาฯ ครับตามท่ีท่านได้เสนอ นายรัชพงศ์  กิติธรากุล โดยมีผู้รับรองจ านวน 2 คน คือ 
           นายสุริยา  เนื้อทอง    
           นายมนตรี  วิทศิริ      
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิม ผมจะขอมตคิรับ ท่านใดเห็นชอบให้  
นายรัชพงศ์ กิติธรากุล เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  25  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี   
ที่เหลืองดออกเสียง  
 
 

ประธานสภาฯ ครับได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วให้ส่งรายชื่อให้อ าเภอเลยนะครับ ก่อนที่จะ
เข้าระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทางหน่วยงานก่อนครับ 
 

นางจินตนา เชาว์ชอบ  
ผอ.รพสต.โนนคูณ 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางจินตนา  เชาว์ชอบ  
ผู้อ านวยการส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนคูณ ในส่วนของหน่วยงานราชการ ทาง 
รพสต. ขออนุญาตน าเรียนเรื่องของข้อมูลด้านสุขภาพและสถานการณ์โรคก่อนที่
ทางสภาจะประชุมต่อไป 
 เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่
ลงมาให้บริการที่ต าบลโนนคูณ บ้านโนนคูณหมู่ที่ 4 ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
ทางหน่วยงานและท่านผู้น าเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
 
เรื่องที่ 2 การดูแลองค์กรในชุมชนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากทาง
สภาในเรื่องการอนุมัติงบประมาณ เช่น โครงการอบรมผู้สูงอายุได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ที่ท าการชมรมผู้สูงอายุอยู่ที่วัดบ้านหอยและมีกิจกรรมทั้งใน
และนอกสถานที่ จะมีการพบปะผู้สูงอายุเดือนละ  1 ครั้ง  
 
เรื่องที่ 3  เรื่องของโรคไข้เลือดออกตอนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสูงมาก โดยเฉพาะ
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อ าเภอยางชุมน้อย ตอนนี้อยู่ในล าดับที่ 6 ของจังหวัด ตอนนี้โรคไข้เลือดออกมี
ความน่ากลัวเพราะเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงไป การรักษาก็ยากขึ้น เพราะฉะนั้นจึง
เป็นโรคที่จะต้องใส่ใจและร่วมด้วยช่วยกัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้
ทุกพ้ืนที่ด าเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งในเขตต าบลโนนคูณของ เราได้ความ
อนุเคราะห์จากท่านนายก ท่านก านันและผู้น าของต าบลโนนคูณทั้งหมด เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเราร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ป้องกันเรื่อง โรค
ไข้เลือดออก และตอนนี้ที่ส าคัญคือวัณโรค มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ขอฝาก
ทางท่านผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังถ้าไปไหนที่ชุมชน พยายามใส่ผ้า
ปิดจมูกดีท่ีสุด หายใจรดกันก็สามารถติดต่อได้ 
 
เรื่องท่ี 4 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จะมี CG ลงไปดูแล เราได้ด าเนินการ
มา 2 ปีแล้ว ในปีที่ 3 เราดูแลในเรื่องระบบเบิกจ่ายคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์
หน้า อาจจะขออนุญาตทางด้านผู้น าและคณะกรรมการ LTC ได้มาปรึกษาหารือ
ในเรื่องของระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
 
เรื่องที่ 5 ทางสาธารณสุขได้โอนเงินให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท โดยให้ทุก
หมู่บ้านท าโครงการในเรื่องของเก่ียวกับโครงการในพระราชด าริ หมู่บ้านละ 
 3 - 4 โครงการ ส่วนการด าเนินงานเราจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เราจะลง
พ้ืนที่ตามแผนงานโครงการกิจกรรม เริ่มลงพื้นที่เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 ลงพื้นที่วันละ 2 หมู่บ้าน จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะ 
 
ขอแจ้งสถานการณ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในเขตอ าเภอยางชุมน้อย เพ่ิงได้ข้อมูลมา
ค่ะ  ทั้งหมดตอนนี้   51  คน  
ต าบลบึงบอน          27    คน  
ต าบลโนนคูณ          11   คน   
ต าบลคอนกาม          4    คน 
ต าบลลิ้นฟ้า              4    คน 
ต าบลกุดเมืองฮาม       4   คน 
ยางชุมใหญ่               1   คน 
ยังไม่มีผู้เสียชีวิตในเขตอ าเภอเรา แต่ตอนนี้ในประเทศเรามีผู้เสียชีวิตแล้ว  
70 คน จึงอยากให้ทางเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ประธานสภาฯ 
 
 

ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระที่ 2 รายงานการประชุมสมัย
สามัญที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านได้อ่านแล้วครับมีท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตรงไหนไหมครับ 
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ประธานสภาฯ 
 

ผมขอแก้ไขหน้า 6 ส.อบต.หมู่ 2  เปลี่ยนค าว่าดุเป็นค าว่าดู ครับ 

ส.อบต. หมู่ 6 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง 
 ส.อบต. หมู่ 6 ผมขอแก้ไขเอกสารหน้าที่ 6  ตรงที่ ส.อบต.หมู่ 6 แก้ไขตัวเลข
งบประมาณ 2,400,000 เป็น 2,500,00 ให้ตัวเลขเท่ากันด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ครับตรงระเบียบวาระท่ี 1 ให้ตัดค าว่าครับออก และตรงที่ข้อ 1 – 6 ค าว่าภาระ
ให้เปลี่ยนเป็นวาระด้วยครับ 

ส.อบต.หมู่ 7 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางละออง  โพธิ์ตะนัง 
 ส.อบต. หมู่ 7 ขอแก้ไขเอกสารหน้าที่ 6 ส.อบต.หมู่ 7  ให้แก้ไขบ้านนายพิมพา 
เปลี่ยนเป็นบ้านนายพิมพา – นายวิษณุ 
 

ส.อบต.หมู่ 13 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสี  เนื้อทอง 
 ส.อบต. หมู่ 13 ผมขอแก้ไขถนน คสล.บ้านพ่อใหญ่เหนี่ยงเปลี่ยนเป็นพ่อใหญ่
เหลี่ยงครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
 

 
ระเบียบวาระที่ 3 

 
เร่ืองกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

 - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
ประธานสภาฯ 

 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่อไป 
 

เลขานุการสภาฯ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 49 “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย” และข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
ในวาระท่ี 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
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ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนและข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และข้อ 
104 สภาท้องมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้..(3) คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขาสภาฯ ได้ชี้แจงในเบื้องต้น ดังนั้น จึงขอให้สภาฯ เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติ รายชื่อผู้สมัครให้เป็นกรรมการแปรญัตติและก าหนด
วันแปรญัตติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะเอากี่คนขอเชิญเสนอ
ครับ 
   

ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญล้ า จ าปี   
ส.อบต.หมู่ 10 ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน โดยมีผู้
รับรองจ านวน 2 คน คือ 1. นายสุริยา  เนื้อทอง 
                              2. นายมนตรี  วิทศิริ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นอันว่ามีจ านวน 5 คน 
 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คน
ที่หนึ่งขอเชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายลอน  เสาหงษ์  
ส.อบต.หมู่ 4 เสนอนายชาญวิทย์ บุ้งทอง  ส.อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการ
โดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน  
คือ 1. นายบุญล้ า  จ าปี 
     2. นายอนุรักษ์  นามโคตร 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอประกาศให้
ที่ประชุมทราบว่า นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่  6  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 
สอง ขอเชิญครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง 
ส.อบต.หมู่ 6 ผมขอเสนอนายรัชพงศ์ กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ 2 
 เป็นคณะกรรมการโดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน  
คือ 1. นายบุญชู  ใจเด็ด 
     2. นายสี  เนื้อทอง 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอประกาศให้

ที่ประชุมทราบว่า นายรัชพงศ์ กิติธรากุล ส.อบต.หมู่  2  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนที่สอง 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่
สาม ขอเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ 5 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายปัญญา  แก้วค า 
ส.อบต.หมู่ 5 ผมขอเสนอนายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ 3 
 เป็นคณะกรรมการโดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน  
คือ 1. นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ 
     2. นางละออง  โพธิ์ตะนัง 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอประกาศให้
ที่ประชุมทราบว่า นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่  3 ได้รับ เลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนที่สาม 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่
สี่ ขอเชิญครับ 
 
 
 

ส.อบต.หมู่ 14 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมคิด  ชัยรัตน์ 
ส.อบต.หมู่ 14 ผมขอเสนอนายทองดี  ห่วงเพ็ชร ส.อบต.หมู่ 9 
 เป็นคณะกรรมการโดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน  
คือ 1. นายบุญชู  ใจเด็ด 
     2. นายสุริยา  เนื้อทอง 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอประกาศให้

ที่ประชุมทราบว่า นายทองดี  ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่  9 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนที่สี่ 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่
ห้า ขอเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญล้ า  จ าปี 
ส.อบต.หมู่ 10 ผมขอเสนอนางละออง โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ 7 
 เป็นคณะกรรมการโดยมีผู้รับรอง จ านวน 2 คน  
คือ 1. นายสมาน  ค านึง 
     2. นางละออง โพธิ์ตะนัง 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอประกาศให้
ที่ประชุมทราบว่า นางละออง โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่  7 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนที่ห้า 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ครับตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วครับมีรายชื่อดังนี้ 
1. นายชาญวิทย์  บุ้งทอง 
2. นายรัชพงศ์  กิติธรากุล 
3. นายพรพิชัย  ค านึง 
4. นายทองดี  ห่วงเพ็ชร 
5. นางละออง  โพธิ์ตะนัง 

 
 
 
 

 4.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 (2) ให้สภาท้องถิ่น
เลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยวิธีเลือกตามข้อ 107 โดยให้
สมาชิกเสนอสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน โดยถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อจะต้องมีสมาชิก
สภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่คนขอเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญล้ า  จ าปี  
ส.อบต.หมู่ 10 ผมขอเสนอให้มี 3 คนครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ  26  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาจ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย  ค านึง   
ส.อบต.หมู่ 3 ผมขอเสนอ นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ 9  โดยมีผู้รับรอง คือ 
1. นายสมาน ค านึง   
2. นางละออง  โพธิ์ตะนัง 
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ส.อบต.หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ  ปัทมะ   
ส.อบต.หมู่ 4 ผมขอเสนอ นายมนตรี  วิทศิริ ส.อบต.หมู่ 10  โดยมีผู้รับรอง คือ 
1. นายบุญล้ า  จ าปี   
2. นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ 

ส.อบต.หมู่ 14 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายทองพูน  จันเทพ   
ส.อบต.หมู่ 14 ผมขอเสนอ นายลอน  เสาหงษ์ ส.อบต.หมู่ 4  โดยมีผู้รับรอง 
คือ 
1. นายอนุรักษ์  นามโคตร  
2. นายบุญ  ปัทมะ 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน คือ 

1. นายสุริยา  เนื้อทอง 
2. นายมนตรี  วิทศิริ 
3. นายลอน  เสาหงษ์ 

ให้คณะกรรมการไปคัดเลือกกันเองว่าจะเลือกใครเป็นประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมและให้รายงานให้เลขาสภาฯ ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
 

เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 ร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 – 2565 ฉบับที่ 2 
 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องร่างเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 – 2565  ฉบับที่ 2 โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวน
เกมส์”  งบประมาณ 150,000 บาท รายละเอียดเรื่องระเบียบการจัดท า
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญท่านปลัดครับ 
 

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านรองประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  
ผมนายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต.ส่วนเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลแลองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 
ครับโครงการมี   1   โครงการที่จะขอมติเห็นชอบครับ 
1.โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ  ครั้ งที่  37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวนเกมส์”  
งบประมาณ 150,000 บาท 

ประธานสภาฯ ครับตามรายละเอียดโครงการที่จะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นทางท่านปลัดได้
แจ้งแล้วครับ ผมจะขอมติที่ประชุมโครงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นผมขอมติ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  25  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 
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5.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
(ขั้นรับหลักการ) 
 

ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้บริหารกล่าวค าแถลงงบประมาณครับ 
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายช่วยสิน  นามวงศ์ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้         
 

ค าแถลงงบประมาณ 
          ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารส่วนต าบลโนนคูณจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาส
นี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวทาง
นโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 16,616,733.82 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 5,594,511.18 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,821,879.86 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน 3 โครงการ รวม 104,722.12 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 

โครงการ รวม 113,277.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่  23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
(1) รายรับจริง จ านวน 30,639,903.47 บาท 
(2) เ งิ น อุ ดห นุ น ที่ รั ฐ บ าล ให้ โ ด ย ร ะบุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  จ า น ว น 

9,285,500.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 27,522,026.52  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

จ านวน 9,285,500.00 บาท 
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(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,574,500.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 158,500 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาm 

                              
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
           ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชุมน้อย  
จังหวัดศรีสะเกษ 
ด้านบริหารทั่วไป 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป                                 13,585,290  บาท 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน                          290,000  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา                                           7,349,053  บาท 
     แผนงานสาธารณสุข                                            494,000  บาท 
     แผนงานเคหะและชุมชน                                    6,989,720  บาท 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                       220,000   บาท 
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                  485,000  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร                                              15,000   บาท 
ด้านการด าเนินการอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง                                            10,571,937  บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                                 40,000,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ ครับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ที่ท่านนายกได้
แถลงการณ์มาแล้ว มีท่านใดสงสัยในส่วนไหนไหมครับ เชิญครับ 

ส.อบต.หมู่ 1 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมัย  เนื้อทอง 
 ส.อบต. หมู่ 1 ครับผมมีเรื่องที่จะชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบเรื่องของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน – โรงข้าวปุ้น บ้านโนนคูณหมู่ 1 เดิมเป็น
ถนน 5 เมตร ถนนวัดได้จริง 4 เมตร ผมได้คุยกับชาวบ้านตรงที่จะท าถนนได้ท า
หนังสือยินยอมแล้วจึงขอเปลี่ยนแปลงถนนเป็นถนน 5 เมตร หวังว่าท่านสมาชิก
คงเข้าใจครับ 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง 
 ส.อบต. หมู่ 6 เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 เรื่องถนนรอบ
หมู่บ้าน ที่ทางท่านได้ชี้แจงแล้วได้อธิบายให้ฟัง แต่เอกสาร ถนนช่วงที่ 1 กว้าง 
4 เมตร ยาว 10 เมตร ถนนช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 112.50 เมตร ขอ
ความชัดเจนด้วยครับ 
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นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายช่วยสิน  นามวงศ์ 

 นายก อบต. ขอชี้แจงตามนี้ครับ ถนนหมู่ 1 ท าไปแล้ว 4 เมตร แผนที่
ประชาคม  5 เมตร ผมว่าท าไม่ได้เพราะทางเข้า 10 เมตร กว้าง 4 เมตร ครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับถ้าไม่มีท่านใดสงสัยแล้วผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  25 เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 
 

  
5.3 สมาชิกสภานัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องสมาชิกนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติครับ 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง 
 ส.อบต. หมู่ 6 ขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติเข้าประชุมเวลา 10.00 น. 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในส่วนของสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมประชุมร่าง
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญร่วมประชุมด้วยครับ เราจะรับค า
แปรญัตติคือ   
  วันที่  5 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.    8     ชั่วโมง 
  วันที่  6 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.    8     ชั่วโมง 
  วันที่  7 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.    8     ชั่วโมง 
  วันที่  8 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.    3.5  ชั่วโมง 
  รวมระยะเวลา  27.30 ชั่วโมง 
 
 
 
 

ปลัด อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายรณพีร์พัชฏ์  ปัทมาลา 
 ปลัด อบต. ครับระเบียบการประชุมสภา การแปรญัตติเวลาไม่ต่ ากว่า 24 
ชั่วโมง ให้คณะกรรมการแปรญัตติรับแปรญัตติในวันท าการ 
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ประธานสภาฯ 

 
ครับการแปรญัตติจะมีการแปรตัดออกและลดลงแต่ไม่สามารถเพ่ิมขึ้นได้นะครับ 
หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจครับ และก าหนดเวลายื่นรับค าแปรญัตติ คือ 
  วันที่  5 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.    8     ชั่วโมง 
  วันที่  6 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.    8     ชั่วโมง 
  วันที่  7 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.    8     ชั่วโมง 
  วันที่  8 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.    3.5  ชั่วโมง 
  รวมระยะเวลา  27.30 ชั่วโมง  
และคณะกรรมการก าหนดประชุม ค าแปรญัตติวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.4  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อเท็จจริง 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
โอนลด 
 

- แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป ด าเนินการ หมวด ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณอนุมัติ 600,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 337,000.- บาท โอนลด 4,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 332,500.- บาท 
รวมงบประมาณที่โอนลด 4,500.- บาท 
 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการ หมวด 

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) งบประมาณอนุมัติ 
0.- บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 4,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
4,500.-บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 

printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีรายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย

กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดในกระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4,Letter,Legal และ Custom 

 
รวมงบประมาณที่โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 4,500.-บาท 
 

ข้อเท็จจริง 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
โอนลด 
 

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป ด าเนินการ หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณอนุมัติ 600,000. - บาท 
งบประมาณก่อนโอน 332,500.- บาท โอนลด 71,400.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 261,100.- บาท 
รวมงบประมาณที่โอนลด 71,400.- บาท 
 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการ หมวด 

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะม้ากระดานหินขัดมี
พนักพิง ตัวนั่ ง  4 ตัว จ านวน 3 ชุด โอนตั้ ง เป็นรายการใหม่ 
18,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 18,000.-บาท 

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการ หมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า 2 
ชั้น ขนาด 8.5 ลิตร (มีผ้าหุ้มกันร้อน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 
ซม. สูง 34 ซม. ตัวถังแบบ 2 ชั้น มีระบบตัดไฟเมื่อน้ าแห้ง จ านวน 
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1 อัน  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 7,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
7,000.-บาท 

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการ หมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด 
150x75x60 ซม. จ านวน 10 ตัว โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
42,900.-บาท งบประมาณคงเหลือ 42,900.-บาท 

- แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการ หมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องบันทึกเสียง 
จ านวน 1 อัน  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 3,500.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ 3,500.-บาท 

 
รวมงบประมาณที่โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 71,400.-บาท 
 

 
 

 
ผอ.กองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายอพินันท์  งอมสงัด 

ผอ.กองช่าง ตอนนี้ก าลังหาราคางานอยู่ครับ เราต้องใช้ราคากลางของทางหลวง
ชนบทเพราะว่าเราจะเอามาออกแบบเองไม่ได้ครับ และเรื่องน้ าประปาหมู่ 6 
ช่วงที่ผ่านมาต้นไม้ล้มทับประปา ทาง อบต.ได้ไปแก้ไขระบบท่อเหลือแต่เรื่องของ
ระบบกรองครับต้องขออภัยครับทางเราจะเร่งด าเนินการให้ครับ 

เลขานุการนายก 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายก่ า  เนื้อทอง 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ผมขอชี้แจงกับทางท่าน
ประธานเกี่ยวกับท่ีท่านประธานบอกว่าเรื่องการเข้าใจผิดคือผมต้องขออธิบายใน
เรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งคือที่ผมพูดไปผมรู้คือผมจะขอชี้แจงกับสมาชิกคือผมพูดไปว่า
เกี่ยวกับปลัดที่เป็นคนรับผิดชอบคือจะมีผลอยู่ในแต่ละปี ท่านปลัด เจ้าหน้าที่ 
อบต. เราจะต้องประเมินเจ้าหน้าที่ท างาน ถ้าท่านปลัดสั่งแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ท าก็
จะต้องเก่ียวกับการประเมินด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ผมเข้าใจครับแต่การบริหารงานก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกที่จะสั่งการให้ท่านปลัดสั่ง
การครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชาญวิทย์  บุ้งทอง 
ส.อบต. หมู่ 6 ขออนุญาตเวลาครับก่อนที่ท่านประธานจะสั่งปิดการประชุมครับ 
ท่านใดท่ีจะแปรญัตติขอให้มารับเอกสารแปรญัตติกับแบบเสนอกระทู้ถามได้ที่ผม
นะครับ ขอเรียนถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างด้วยครับ ทางสมาชิกมาแจ้งทาง อบต. 
ให้ไปบอกทางเจ้าหน้าที่ที่ท าเกี่ยวกับไฟฟ้า แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ไปตามที่นัด 
อยากทราบว่าติดตรงส่วนไหนที่ไม่สามารถเข้าไปท าได้ครับ 
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ประธานสภาฯ ครับขอให้ชี้แจงให้ด้วยครับส าหรับเรื่องไฟฟ้า ตอนนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ นัดประชุมอีกครั้งวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 ปิดประชุมเวลา    12.30 น. 
 

 
 เรียนท่านประธานสภา 

                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฏ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                                2 สิงหาคม 2562 
 
 

   
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1  ลงวันที่  2 สิงหาคม  2562) มีความถูก
ต้องสมบูรณ์ 

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สุริยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
 



20 
 

 
 
 
ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 

      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
 
 

 
ลงชื่อ       ลอน  เสาหงส์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าท่ีประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วชิัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


